



รายงาน

เรื่อง “ Self – Shelter ”

จัดทำโดย

น.ส.ณัฐชยา สังข์เกษม

น.ส.อภิชญา กาญจนกิจสกุล

สาขารัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นิสิตฝึกงาน บ้านอิมใจ สำนักพัฒนาสังคม

โครงการฝึกงานกับกรุงเทพมหานคร

ประจำปีงบประมาณ 2561

คำนำ

รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการฝึกงานกับกรุงเทพมหานคร จัดทำขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงสิ่งทีนิสิตได้รับจากการฝึกงาน และนำสิ่งที่ได้จากการฝึกงานมาใช้ในการเรียนหรือการทำงานในภายภาคหน้า และยังจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการฝึกงานที่บ้านอิมใจได้รู้เกี่ยวกับบ้านอิมใจ และปัญหาในสังคมมากยิ่งขึ้น หากผิดพลาดประการใด นิสิตขออภัย มา ณ ที่นี้

ผู้จัดทำ

กิตติกรรมประกาศ

โครงการนี้สำเร็จไปได้ด้วยความกรุณาของเจ้าหน้าที่บ้านอ้อมใจทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือดูแล ให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ ตลอดจนการฝึกงานร่วมกับกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2561

ขอบคุณกรุงเทพมหานครที่ได้จัดทำโครงการดีขึ้นเพื่อให้ได้เรียนรู้การทำงานหน่วยงาน ภายใต้สังกัดกรุงเทพมหานคร

ขอบคุณ อาจารย์กฤษ วีรกุลและอาจารย์ยุภาพร ต๊ะรังษี อาจารย์ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ที่ได้แนะนำโครงการที่ดีและมีประโยชน์ให้กับนิสิต

1.1 ที่มาและความสำคัญ

ในปัจจุบันมีปัญหามากมายที่ทำให้คนเลือกออกมาใช้ชีวิตอิสระ เช่น ปัญหาเศรษฐกิจที่ก่อให้เกิดความยากจน ประเทศไทยเผชิญกับปัญหาภาวะการณความยากจนเพิ่มขึ้นครั้งใหญ่ 3 ครั้งด้วยกัน ครั้งที่ 1 ในปี 2541-2543 ในช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งที่ทำให้จำนวนคนจนเพิ่มขึ้นถึง 5.5 ล้านคน ครั้งที่สองในปี 2551 ในช่วงวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ จำนวนคนจนเพิ่มขึ้นเกือบ 4 แสนคนและในช่วงปี 2558-2559 ที่มีจำนวนคนจนเพิ่มขึ้นถึง 963,000 คน จากการศึกษาเศรษฐกิจที่มีการผันผวนส่งผลให้คนจนมีจำนวนเพิ่มขึ้นในทุกภาวะการณ จากการได้พูดคุยกับผู้เข้ารับบริการภายในบ้านอิมใจ มีบางส่วนที่มาเข้าพักเพราะหนี้นี้ ธุรกิจล้มละลาย จากสภาพเศรษฐกิจในขณะนั้น ทำให้เห็นว่าสภาพเศรษฐกิจนั้นเป็นตัวแปรหนึ่งที่ทำให้ชีวิตเกิดความเปลี่ยนแปลงจนต้องมาใช้ชีวิตอิสระในที่สาธารณะ

สภาพเศรษฐกิจดังกล่าวทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยและคนจนและในปัจจุบันมีการส่งเสริมอุตสาหกรรมมากกว่าการเกษตร ทำให้เกษตรกรมีรายได้ลดลง ทำให้เกษตรกรบางส่วนเข้ามาหางานทำในกรุงเทพมากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างจากที่เคยลงพื้นที่ที่สถานีขนส่งหมอชิต ลุง ก เดินทางมาจาก จังหวัด โดยเดิมแล้วคุณลุงมีอาชีพทำนาเพราะเงินไม่พอต่อการใช้จ่ายภายในครอบครัว ทำให้ในช่วงที่ไม่ได้ทำนาก็มาหางานทำในกรุงเทพ และไม่มีที่พักอาศัยประกอบกับไม่มีเงินติดตัวมามากพอที่จะหาที่อยู่อาศัยเลยตัดสินใจที่จะนอนในที่สาธารณะระหว่างหางานทำ เป็นต้น

ปัญหาทางด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ ปัญหาทางด้านร่างกายผู้ที่ออกมาอาศัยในพื้นที่สาธารณะบางส่วนมีปัญหาทางด้านร่างกายและจิตใจ อาจจะเป็นโรคติดต่อ เรื้อรังร้ายแรงบางคนอาจจะเป็นอาจจะเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาได้หรือสิ้นหวังในการรักษา การออกมาอาศัยอยู่ในที่สาธารณะนั้นอาจจะมีสองสาเหตุคือ สาเหตุแรกคือทางครอบครัวหรือที่บ้านไม่ยอมรับ ไม่อยากดูแลสาเหตุที่สองคือ ไม่อยากเป็นปัญหาหรือภาระของครอบครัวจนเป็นเหตุที่ทำให้ต้องออกมาใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะ

ปัญหาทางด้านครอบครัว เป็นปัญหาหลักที่ทำให้พวกเขาออกมาใช้ชีวิตอิสระในพื้นที่สาธารณะ โดยสาเหตุของปัญหาครอบครัวนั้นอาจมาจากการ การไม่เข้าใจกันภายในครอบครัว การเลิกราระหว่างสามีภรรยา หรือการที่บิดาหรือมารดามีครอบครัวใหม่และไม่สามารถเข้ากับครอบครัวใหม่ของบิดามารดา ซึ่งทำให้เห็นว่าปัญหาครอบครัวเป็นปัญหาที่พบได้มากในกลุ่มคนเหล่านี้ และปัญหาครอบครัวเป็นปัญหาที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนและยากต่อการแก้ไขในสังคมปัจจุบัน

ปัญหาทางการศึกษา คนไร้บ้านไร้ที่พึ่งสิ่งที่จะทำให้เขาสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้นั้นคือการทำงาน แต่ปัญหาขอพวกเขา กลับเป็นในเรื่องของวุฒิการศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการสมัครงาน บางคนมีวุฒิการศึกษาที่ไม่สูง บางคนไม่มีการศึกษา บางคนเรียนจบมัธยมแต่โรงเรียนที่เคยเรียนถูกปิดไปไม่สามารถกลับไปวุฒิได้เป็นต้น อีกทั้งในปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วคนรุ่นใหม่มีการศึกษาที่สูงกว่าย่อมเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับนายจ้างมากกว่าคนที่มีการศึกษาน้อย หรือไม่มี การศึกษาทำให้พวกเขาประสบความลำบากในการหางาน นอกจากนี้ยังมีปัญหาที่เกิดจากสังคมไม่ว่าจะเป็น ความเหลื่อมล้ำของนโยบาย หรือการถูกตีตราจากสังคมทำให้พวกเขารู้สึกแตกต่างจากคนทั่วไป รู้สึกว่าไม่มีใครยอมรับ จนเลือกที่จะออกมาใช้ชีวิตอิสระ นอกจากนี้ยังมีปัญหาอื่นอีกมากมายที่ทำให้พวกเขาเลือกที่จะออกมาใช้ชีวิตอิสระ

จากปัญหาการเป็นคนไร้บ้านที่กล่าวมาข้างต้นทำให้เห็นถึงการมาเป็นคนไร้บ้านไร้ที่พึ่งของพวกเขา ในความคิดของหลายคนคนไร้บ้านอาจจะคิดว่าคนไร้บ้านคือ คนที่ไม่มีบ้านไม่มีที่อยู่อาศัยแต่ความเป็นจริงแล้วคนไร้บ้านหลายคนมีบ้าน มีที่อยู่อาศัยแต่สิ่งที่ทำให้เขาเลือกที่จะออกมาใช้ชีวิตอิสระก็มาจาก ปัญหาข้างต้นที่ได้กล่าวไปข้างต้น พวกเขาต้องประสบปัญหามากมายที่ทำให้เขาเลือกออกมาใช้ชีวิตอิสระหากเป็นไปได้คงไม่มีใครที่อยากออกมาใช้ชีวิตอิสระโดยเฉพาะออกมาใช้ชีวิตอิสระในพื้นที่ สาธารณะ นักศึกษาฝึกงานเลยได้ทำการสอบถามผู้รับบริการบ้านอิมใจโดยได้ผลการสอบถามดังนี้

ตัวอย่างที่ 1 นาย ก (นามสมมติ) เข้ารับบริการบ้านอิมใจโดยสาเหตุมาจากไม่ถูกกับแม่เลี้ยง ซึ่งจากประวัติของนาย ก นั้นมีการศึกษาที่ดีจากมหาวิทยาลัยชื่อดัง แต่เลือกที่จะออกมาใช้ชีวิตอิสระ เพราะไม่ต้องการเสียเงินในการเช่าที่พักจึงทำให้มาเข้ารับบริการที่บ้านอิมใจ นักศึกษาฝึกงานจึงได้ถามต่อว่าคิดว่ามีโอกาสจะกลับเข้าบ้านและใช้ชีวิตอยู่แบบเดิมไหม นาย ก ได้ตอบว่าหากแม่เลี้ยงออกจากบ้านไปก็อยากที่จะกลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวแบบเดิม

ตัวอย่างที่ 2 ป้าเขียว (นามสมมติ) เดิมป้าเขียวอาศัยอยู่กับสามีซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัว แต่พอเลิกกับสามีทำให้ขาดที่พึ่งและไม่มีที่อยู่อาศัยป้าเขียวจึงเลือกที่จะอาศัยอยู่ในพื้นที่สาธารณะ ซึ่งก่อนหน้านี้ ป้าเขียวได้อาศัยอยู่ที่สนามหลวงบ้างตามโรงพยาบาลบ้าง และได้ขอความช่วยเหลือจากศูนย์ช่วยเหลือสังคมทำให้ได้คำแนะนำในการมาพักบ้านอิมใจ

ตัวอย่างที่ 3 ลุงเครา (นามสมมติ) ลุงเคราได้เกษียณงานและใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านไปวันๆ ลุงเครามีลูก 3 คนลุงเคราได้บอกว่าสาเหตุที่ทำให้เขาเลือกเข้ามาพักที่บ้านอิมใจนั้นเนื่องจาก เหงา อายากมีเพื่อน การที่ได้เข้ามาใช้บริการที่บ้านอิมใจทำให้มีเพื่อน มีสังคมใหม่ได้รับรู้เรื่องราวของแต่ละคนเวลาออกไป

ข้างนอกในแต่ละวัน โดยลุงเกราบอกว่าตนจะกลับบ้านเวลามีเทศกาลใหญ่ๆ ที่ลูกๆมาพบกันพร้อมหน้าพร้อมตา

ตัวอย่างที่ 4 ลุงแวน (นามสมมติ) ลุงแวนได้ แต่เดิมลุงแวนประกอบธุรกิจส่วนตัวและไม่ประสบความสำเร็จเลยทำให้การล้มละลายเลยหนีมาพักอยู่ที่บ้านอิมใจ และลุงแวนได้บอกว่าหากตั้งเนื้อตั้งตัวได้ก็จะออกไปใช้ชีวิตในสังคมแบบเดิม

ตัวอย่างที่ 5 ลุงอ้วน (นามสมมติ) ลุงอ้วนเกษียณงานออกมาไม่อยากจะอยู่บ้านเนื่องจากบ้านมีขนาดเล็ก และครอบครัวอยู่ด้วยกันหลายคน ลุงบอกว่าอี๊ดอดอยากออกมาใช้ชีวิตสบายๆ อยากรได้อิสระเลยเลือกที่จะออกมาใช้ชีวิตอิสระและเลือกรับบริการที่บ้านอิมใจเพราะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเช่าที่พัก

นอกจากนี้ยังมีอีกหลากหลายปัญหาที่เห็นจากการสอบถามคนเหล่านี้พวกเขาที่มีบ้านมีที่อยู่อาศัย แต่ด้วยปัญหาที่หลากหลายทำให้พวกเขาเลือกที่จะออกมาใช้ชีวิตอิสระ นักศึกษาฝึกงานเลยได้เห็นที่บ้านอิมใจ ถือเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคนที่ปัญหาไม่สามารถอยู่ที่บ้านได้ หรือคนที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยทำให้เขาไม่ต้องเข้าสู่วงจรของคนไร้บ้านแบบเต็มรูปแบบจึงได้จัดทำโครงการ “SELF – SHELTER” ขึ้นเพื่อเป็นที่พักอาศัยให้พวกเขาที่มีพักอาศัยในช่วงระหว่างการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นโดยไม่ต้องมีภาระในเรื่องของ ค่าเช่า ค่าอาหาร เป็นต้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ที่พักแก่บุคคลไร้บ้าน หรือบุคคลที่ประสบปัญหาที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้มีที่พักชั่วคราว
- 2 .เพื่อดำเนินการป้องกันการตามนโยบายป้องกันไม่เป็นคนไร้บ้านถาวร

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ

บุคคลไร้ที่พึ่งทั่วไปในกรุงเทพมหานคร ไม่จำกัด เพศและอายุ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.คนไร้ที่พึ่งจะสามารถพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- 2.คนไร้บ้านที่นอนตามพื้นที่สาธารณะมีจำนวนลดลง

คำนิยาม

คนไร้บ้าน คือ บุคคลที่ออกมาใช้ชีวิตในที่สาธารณะ หรือบนท้องถนนเป็นที่พักอาศัยอันเนื่องมาจากการไล่ที่ที่ดินที่เป็นที่พักอาศัย

คนเร่ร่อน คือ บุคคลที่ออกมาใช้ชีวิตในที่สาธารณะ หรือบนท้องถนนเป็นที่อยู่อาศัย มักอยู่ตามจุดต่างๆ เช่น สนามหลวง สะพานพุทธ หัวลำโพง หมอชิต สวนลุมพินี หรือใต้สะพานต่างๆ สาเหตุที่คนออกมาเร่ร่อนส่วนมากคือ ตกงาน ปัญหาครอบครัว หรือชอบใช้ชีวิตอิสระ เป็นต้น โดยคนเร่ร่อนจะแบ่งออกเป็น

1. บุคคลเร่ร่อนที่ยังติดต่อกับครอบครัว คือ ผู้ที่ทราบว่าครอบครัวอยู่ที่ใดและสามารถติดต่อกับครอบครัวหรือกลับไปหาครอบครัวได้ทุกเมื่อตามที่เขาต้องการ

2. บุคคลเร่ร่อนที่แยกออกจากครอบครัว คือ ผู้เร่ร่อนที่ออกมาจากครอบครัวอาจจะสมัครใจหรือถูกครอบครัวบีบบังคับให้ออกมาจากครอบครัว แต่เมื่อพวกเขาออกมาแล้วอาจจะเกิดการขาดการติดต่อกับครอบครัวจึงทำให้พวกเขาเขาไม่ทราบว่าครอบครัวอยู่ที่ใด

คนจนเมือง คนจนเมืองจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้

1. กลุ่มคนจนเชิงรายได้ คือ กลุ่มคนที่มีรายได้ต่ำที่อยู่ในเมืองและถูกละเลยสิทธิขั้นพื้นฐานที่จำเป็น เช่น ที่อยู่อาศัยหรือพื้นที่ทำกินในเมืองด้วยเหตุนี้ คนจนเมืองกลุ่มนี้จึงมีวิถีชีวิตอยู่ในชุมชนแออัด อยู่รอดด้วยการบุกรุกที่ว่างเปล่า หรือสาธารณะต่างๆ เพราะไม่มีที่อยู่อาศัยและทำกินตั้งแต่ต้น เมื่ออยู่กันเป็นชุมชนแออัดแล้ว ก็มักจะขยายชุมชนใหญ่โต

2. กลุ่มชุมชนดั้งเดิมในพื้นที่ คือ กลุ่มชุมชนผู้อยู่อาศัยเดิม กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพต่างๆ และชุมชนทางวัฒนธรรม ที่ได้รับผลกระทบเชิงลบจากการพัฒนาของภาครัฐและการลงทุนภาคเอกชนทั้งในทางตรงและทางอ้อม โดยที่ผลประโยชน์ในการพัฒนาหรือการลงทุนเหล่านั้นกลับตกเป็นของคนนอกพื้นที่และนายทุนเสียเป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่การเข้ามาของคนนอกยังทำให้คนในพื้นที่ดั้งเดิมสูญเสียที่ดินและทรัพยากรที่จำเป็นในการดำเนินวิถีชีวิตดั้งเดิมไป คนจนเมืองกลุ่มนี้มักปรากฏอยู่ในเมืองท่องเที่ยวหรือเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษ

3. กลุ่มแรงงานที่ย้ายเข้ามาในพื้นที่ คือ แรงงานในระบบและนอกระบบที่ย้ายเข้าสู่เมือง กลุ่มแรงงานที่ย้ายเข้าสู่เมืองมักขาดการรองรับด้านพื้นที่โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยและสวัสดิการทางสังคม รวมถึง โอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน และการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับลูกหลาน ที่เลวร้ายกว่านั้นคือ คนจนเมืองกลุ่มนี้มักถูกมองว่าแปลกแยก ไม่เข้าพวกกับคนในพื้นที่ และถูกกีดกัน จนทำให้พวกเขารู้สึก

ถึงความยากจนทางศักดิ์ศรีได้อีกด้วยเมื่อคนเมืองกลุ่มนี้ย้ายเข้ามาทำงานและพบว่าไม่มีสวัสดิการด้านที่อยู่รองรับได้มากพอ พวกเขาจะจับกลุ่มรวมตัวกันหาที่อยู่ตามพื้นที่ต่างๆ ในเมืองกลายเป็นชุมชนแออัด

คนที่ใช้พื้นที่สาธารณะหลบนอนชั่วคราว คือ บุคคลที่มาทำภารกิจบางอย่างเช่น มาเฝ้าไข้ญาติที่โรงพยาบาล ไม่มีที่พักอาศัย ไม่มีเงินพอเช่าห้องพักอาศัย บางกรณีอาจจะเป็น หนุ่มสาวโรงงานที่ไม่สามารถเช่าห้องพักซึ่งมีราคาสูงได้ จึงใช้พื้นที่สาธารณะเป็นที่หลบนอน

ผู้พำนัก คือ บุคคลที่พำนัก ออกมาจากเรือนจำ แล้วไม่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อันเนื่องมาจากในสังคมยังไม่ให้โอกาสคนที่พำนัก ทำให้บุคคลเหล่านี้ไม่มีที่อยู่ไปทำให้ต้องออกมาใช้ชีวิตสาธารณะ

ซึ่งในปัจจุบันเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคนกลุ่มนี้มีจำนวนมาก ซึ่งการแก้ไขปัญหาเหล่านี้จำเป็นต้องต้องได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐและเอกชน ต้องช่วยกันร่วมมือกันสร้างนวัตกรรม เพื่อรองรับสภาพปัญหาที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาและที่สำคัญที่สุด คือการสื่อสารกับสังคม เพื่อให้ปรับเปลี่ยนทัศนคติของสังคมที่มองว่า คนเหล่านี้ขี้เกียจ หลีกลอย ไม่เอาไหน เพื่อที่จะนำไปสู่การยอมรับ เมื่อคนเหล่านี้มีความพร้อมที่จะคือสู่สังคม

บ้านอิมใจ

กรุงเทพมหานครได้เล็งเห็นถึงปัญหาของคนไร้บ้านจึงได้จัดทำบ้านอิมใจขึ้นเพื่อเป็นศูนย์คัดกรองและช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหา โดยบ้านอิมใจจะให้การช่วยเหลือในเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวรายวัน โดยจะเปิดให้ผู้ประสงค์จะพักลงทะเบียนเข้ารับบริการตั้งแต่ 15.00-22.00 น.และให้ผู้เข้าพักออกจากบ้านอิมใจก่อนเวลา 09.00 น.ของวันถัดไป โดยบ้านอิมใจมีการให้บริการไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษา การติดต่อญาติ การฝึกอาชีพและปัจจัยสี่พื้นฐาน

จากการฝึกงานใน โครงการฝึกงานกรุงเทพมหานคร ทำให้พวกเราได้เห็นถึงปัญหาของคนไร้บ้านและคนที่พึ่งในปัจจุบันที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้เห็นถึงความสำคัญของบ้านอิมใจในการให้ความช่วยเหลือ ประโยชน์ของบ้านอิมใจนอกจากจะช่วยให้ที่พักอาศัยกับคนไร้บ้านและไร้ที่พึ่งแล้วยังช่วยป้องกันไม่ให้คนที่ประสบปัญหาในเรื่องที่อยู่อาศัยกลายมาเป็นคนไร้บ้านอย่างเต็มรูปแบบ และประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของบ้านอิมใจคือสามารถเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต นอกจากนี้บ้านอิมใจยังแตกต่างจากสถานสงเคราะห์หรือศูนย์คุ้มครองคนไร้บ้านอื่นๆเนื่องจากบ้านอิมใจผู้เข้ารับบริการไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการในการพัฒนาศักยภาพ ซึ่งสถานคุ้มครองหรือสถานสงเคราะห์ต่างก็ต้อง

เข้าสู่กระบวนการ ตามที่ได้กล่าวไปข้างต้นในหัวข้อของคนไร้บ้านที่ได้กล่าวว่าคนไร้บ้านบางคนไม่ได้ไร้บ้านและพวกเขาก็มีศักยภาพ มีงานทำ แต่พวกเขาไม่สามารถที่จะพักอาศัยอยู่ที่บ้านได้ สำหรับคนกลุ่มนี้สถานสงเคราะห์หรือศูนย์คุ้มครองต่างๆอาจจะไม่ตอบโจทย์ในปัญหาที่เขาคพบ แต่บ้านอิมใจถือเป็นสิ่งที่เหมาะสมและตอบโจทย์ในปัญหาของพวกเขาเพราะคนเหล่านี้เขาไม่ต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพ ไม่ต้องการที่จะเข้าสู่กระบวนการต่างๆเพียงแต่พวกเขาต้องการที่พักอาศัยเพื่อที่จะเป็นจุดเริ่มต้นชีวิตของพวกเขา

ประโยชน์ของบ้านอิมใจทำให้ได้เห็นว่าบ้านอิมใจถือเป็นสถานที่ที่รองรับคนไร้บ้าน ไร้ที่พึ่ง หรือบุคคลทั่วไปที่ประสบปัญหาในเรื่องที่พักอาศัย เพื่อไม่ให้คนเหล่านั้นต้องกลายเป็นคนไร้บ้านอย่างเต็มรูปแบบ แต่ปัญหาที่เราได้พบเจอจากการฝึกงานนั้นคือ บ้านพักอย่างบ้านอิมใจมีไม่เพียงพอต่อคนไร้บ้าน คนไร้ที่พึ่งทั่วไปจริงอยู่ที่จำนวนคนไร้บ้านในเขตพระนครมาเป็นอันดับหนึ่ง แต่ในหลายเขตพื้นที่ก็มีคนไร้ที่พึ่งเช่นกัน บางคนอยู่ไกลมาบ้านอิมใจไม่เป็นก็ถอดใจ ไม่มาและตัดสินใจในพื้นที่สาธารณะตามเคย นักศึกษาฝึกงานจึงได้เห็นถึงความจำเป็นของบ้านอิมใจ ต่อบุคคลที่ประสบปัญหา คนไร้ที่พึ่ง และคนไร้บ้าน จึงอยากให้มีการจัดทำบ้านอิมใจขึ้นอีกเพื่อรองรับคนกลุ่มนี้ให้มากยิ่งขึ้น โดยนักศึกษาฝึกงานได้ศึกษาจำนวนคนไร้บ้านในแต่ละเขต และได้ข้อมูลดังนี้ ในเขตพระนครมีจำนวนคนไร้บ้านเยอะเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาเป็นเขต บางซื่อ จตุจักร ปทุมวัน และในเขตอื่นๆรองลงมาแต่ในพื้นที่ที่น่าสนใจคือ บริเวณระหว่าง สถานีขนส่งหมอชิต2 อนุสาวรีย์ และเขตบางซื่อที่มีคนไร้บ้านไร้ที่พึ่ง รวมไปถึงเป็นจุดที่มีคนรู้จักจำนวนมากและเป็นจุดที่มีระบบขนส่งทำให้การเดินทางไม่ยากลำบากเกินไปจนพวกเขาท้อในการมารับบริการ

SELF – SHELTER

เป็นรูปแบบโครงการ การจัดที่พักอาศัยชั่วคราว เพื่อต้องการจัดระเบียบพื้นที่และพัฒนาศักยภาพที่มีความต้องการในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต จากคนไร้ที่พึ่งให้กลับไปสู่การใช้ชีวิตแบบคนปกติทั่วไป ซึ่งจุดแข็งของตู้คอนเทนเนอร์นี้คือ สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย ไม่เน้นการพึ่งพิง ต้นทุนต่ำ ผู้บริการสามารถเข้าถึงได้ง่าย เพราะจะอยู่ตามเขตต่างๆ โดยที่พักอาศัยนี้ชั่วคราวนี้ทำออกมาในรูปแบบของบ้านตู้คอนเทนเนอร์ ที่มีลักษณะเป็นห้องๆ ในแต่ละห้องจะมีพื้นที่เพียงพอสำหรับให้อาศัยต่อ 1 บุคคล ภายในห้องพักจะมีที่นอน หมอน ผ้าห่ม ในทุกห้อง ประตูห้องของโครงการจะเป็นแบบประตูที่ใช้

รหัสในการเปิดเข้าห้อง ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ไปเปิดประตูให้เพื่อป้องกันการขโมยของ มีนักสังคมสงเคราะห์คอยให้การช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา มีการช่วยในเรื่องการจัดหางาน

